



อบต. นายางล็ก
เลขที่รับ ๒๗๕๒/๒๕๖๗
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๓๐

ที่ ตผ ๐๐๕๔.๒ ขย/ ๒๗๖

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ ๓๖๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนายางล็ก

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางล็ก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งรายงานการเงิน ดังกล่าว ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอยืนยันการปฏิบัติงานและความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบรายงานการเงินตามความหมายในหนังสือฉบับนี้ การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คือ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินเหล่านี้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระต่อหน่วยงาน และยืนยันความเป็นอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งตามข้อเท็จจริง และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาจส่งผลต่อความซื่อตรง ความเป็นอิสระ เทียบธรรมและเป็นกลาง

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ รวมถึงการใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

เนื่องจากข้อจำกัดสืบเนื่องจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อจำกัดสืบเนื่องจากการควบคุมภายในทำให้มีความเสี่ยง ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอาจไม่ถูกค้นพบ แม้ว่าการตรวจสอบได้มีการวางแผน และปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักการที่ว่า ผู้บริหารรับทราบและเข้าใจว่าตนเองมีความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) เรื่องการจัดทำและการนำเสนอรายงานการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

(ข) เรื่องการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินโดยปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ

(ค) เรื่องการจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๑) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาว่าจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการเงิน เช่น การบันทึกบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่น

(๒) ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาจร้องขอจากผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ

(๓) การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านี้

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอคำยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร เกี่ยวกับคำรับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ของท่านในระหว่างการตรวจสอบ

รูปแบบและเนื้อหาของรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ซึ่งเป็นผลจากประเด็นจากการตรวจสอบ

โปรดลงนาม และส่งคู่ฉบับของหนังสือฉบับนี้ที่แนบมาคืนสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ เพื่อยืนยันการรับทราบและความเห็นชอบของท่านเกี่ยวกับการตรวจสอบรายงานการเงิน รวมถึงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

วิภาดา เหล่าราช

(นางวิภาดา เหล่าราช)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๒ ก.ย. ๖๗ เวลา ๒๓:๑:๔๙ (e-Office TSA) Personal PKI-LN

Signature Code : Ctz1I-VQ7P4-76adx-eVtpQ

เรียน นายก อบต.นายางกลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นควรจึงให้
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองสวัสดิการสังคม
- กองการศึกษาฯ
- กองสาธารณสุข
- อื่นๆ.....

Q. An

(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ช. โค
นายบุญภูมิ ชำโค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

โทร. ๐๔๔-๘๑๑๖๑๗

โทรสาร ๐๔๔-๘๑๑๖๒๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpm@oag.go.th

รับทราบและเห็นชอบในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ลงนาม (นายวุฒิไกร ผิวขาว)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

วันที่ 18 ก.ย. 2567

(พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของหน่วยงาน)



ช. อนันต์เดช
(นายอนันต์เดช โชตินอก)

(นางล่อ ศรีสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก